

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี</p>	<p>ตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอต่อผู้อำนวยการ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป และจัดทำงบการเงินตามส่วนประกอบดังกล่าวให้กับผู้สอบบัญชี ส.ส.ท. ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งรายงานการเงินประจำปีให้กับกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการจัดส่งรายงานการเงินดังกล่าวให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น</p> <p>ฝ่ายบริหารได้จัดทำรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ (๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชีต่อไป</p> <p>จากการรับฟังรายงานดังกล่าว ที่ประชุมได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานงบการเงินที่ผ่านมา สตง. ได้มีข้อสังเกตหรือข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าหาก สตง. มีข้อสงสัยจะแจ้งผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีไป โดย สตง. มีสิทธิ์เข้าตรวจได้เองหากมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัย ๒. กรณีที่งบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๗ มีความล่าช้าได้ส่งผลกระทบต่อ ส.ส.ท. อย่างไรหรือไม่ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเงินบำรุงองค์กรที่จะได้รับโอนจากกรมบัญชีกลางล่าช้าบ้าง แต่ยังไม่กระทบต่อการใช้จ่ายเงินของ ส.ส.ท. เนื่องจากมีการบริหารจัดการเงินสดให้ ส.ส.ท. มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างรอการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง ๓. ส.ส.ท. มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้มีการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลภายในปี ๒๕๖๘ ได้อย่างไร ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเบื้องต้นได้ดำเนินการตามที่ได้นำเสนอในแผนบริหารกิจการ คือ การลดค่าใช้จ่าย และตั้งเป้าหมายในการหารายได้เพิ่มมากขึ้น <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรส่งรายงานการเงินให้คณะกรรมการนโยบายได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยในประเด็นใดจะได้ส่งความเห็นให้ฝ่ายบริหารเตรียมข้อมูลมารายงานต่อที่ประชุมรับทราบ ๒. การสำรองเงินส่วนผลประโยชน์พนักงานต้องดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงาน

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม อนุมัติให้นำส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๒. ผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ และ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๒/๒๕๖๗</p>	<p>ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ วรรคสอง กำหนดให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.จัดทำผังรายการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกสามเดือน นั้น คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ และ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบว่า ส.ส.ท. ได้เตรียมแผนการนำเสนอเนื้อหาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และเห็นว่าควรผลักดันให้เร่งดำเนินการนำเสนอเนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่จะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ นี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันต่อกระบวนการเลือกตั้ง สว. ครั่งนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการต่างๆ แตกต่างจากการเลือกตั้ง สว.ที่ผ่านมา ๒. ในการนำเสนอผังรายการครั้งต่อไป ควรนำเสนอผังรายการมาพร้อมกันทั้งออนแอร์ ออนไลน์ และสื่อเสียง โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงในแต่ละช่องทาง และแสดงความสัมพันธ์กับแผนการจัดทำรายการประจำปีให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกลยุทธ์ในการนำเสนอเนื้อหาในทุกช่องทางสื่อ ซึ่งหากสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจเกิดแรงส่งให้มีจำนวนผู้ชมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละช่องทาง โดยในประเด็นนี้ฝ่ายบริหารแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ๓. ควรมีรายการถ่ายทอดสด และ/หรือ รายการที่สัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่อง ALTV โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในรายการ จะช่วยให้คนในพื้นที่นั้นๆ มีส่วนร่วมกำหนดประเด็นความรู้ และสนใจรับชมรายการของช่อง ALTV มากยิ่งขึ้น <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๓. การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้มีการจัดทำงบประมาณเข้าสู่สมดุลงในปี ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายจัดทำแผนงบประมาณของ ส.ส.ท. เข้าสู่สมดุลงได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการนโยบายเห็นควรให้ฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีมติให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้มีการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลงในปี ๒๕๖๘ ต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและการงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>๔. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๕. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ปรับแก้ไข</p>